



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ผจก.ออนไลน์ Bangkokbiznews Newtv.co.th โพสต์ทูเดย์ บ้านเมือง สำนักข่าวไทย เว็บไซต์เชียงใหม่นิวส์ กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>นโยบายใช้ถุงผ้าใส่ยา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เยี่ยมชมโครงการใช้ถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน ที่สถาบันโรคทรวงอก และกล่าวว่า ได้ประกาศนโยบายให้รพ.ในสังกัดทุกแห่งใช้ถุงผ้าใส่ยาให้ผู้ป่วยแทนการใช้ถุงพลาสติกเพื่อลดปัญหาขยะพลาสติก ลดภาวะโลกร้อน ดำเนินการทุกแห่งพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป พร้อมชื่นชมสถาบันโรคทรวงอกที่ยกเลิกการใช้ถุงหิ้วพลาสติกใส่ยาตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนอย่างดีในการเตรียมถุงผ้ามาใส่ยา</p> <p>ด้าน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า กำชับให้รพ.ทุกแห่งในสังกัดงดใช้ถุงหิ้วพลาสติกใส่ยา โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มารับบริการทราบถึงวัตถุประสงค์โครงการ ว่าเป็นการช่วยกันลดปัญหาขยะพลาสติกที่มีมากถึงปีละ 2 ล้านตัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง บางชนิดมีสารประกอบที่อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม บางชนิดใช้เวลาในการย่อยสลายนานถึง 450 ปี นอกจากนี้ สธ.ยังสนับสนุนให้บุคลากรสาธารณสุขลดการใช้โฟมใส่อาหาร โดยใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในสถานบริการ</p>
<p>ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยโพสต์ ผจก.ออนไลน์</p>	<p>นโยบายปลัด สธ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวในการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ กับนพ.สสจ. และผอ.รพ.ทั่วประเทศ เพื่อมอบนโยบายการบริหารงาน ว่า มั่นใจว่าบุคลากร สธ.ทำงานเพื่อประชาชน หากเห็นการทุจริตใน สธ. ให้แจ้งมาที่ตนโดยตรง เพื่อจัดการโดยเด็ดขาด ผู้ที่แจ้งเบาะแสจะได้ประเมินความดีความชอบสูงสุด 6% และหากหน่วยงานใดไม่แจ้ง ถือว่ามีความผิดฐานละเว้นหน้าที่ นอกจากนี้ เรื่องความปลอดภัยของบุคลากร บ้านพักต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญ ต้องมีการพัฒนา ซึ่งปีงบประมาณนี้ได้เสนอเรื่องปรับปรุงที่พักด้วย ส่วนเรื่องการลดความแออัดในรพ. มีการจัดบริการเป็นเครือข่าย เพื่อย้ายจากรพ.ที่แน่นไปยังรพ.ที่แน่นน้อยกว่า ที่สำคัญต้องดูแลเรื่องค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับได้อย่างยั่งยืน จำเป็นต้องมีการพัฒนา โดยใช้ข้อมูลวิชาการสนับสนุน</p>
<p>ผจก.ออนไลน์</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในปีนี้ผลงาน “รูปแบบการจัดการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร” (BDU) ของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐแห่งชาติ ระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริหาร จากสำนักงาน ก.พ.ร. โดยดำเนินงานมี 4 องค์ประกอบหลัก คือ 1.พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี โดยมีชุดซอฟต์แวร์ทันสมัย แอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลาย และแผนที่รศมี 100 เมตร 2.การเฝ้าระวัง ควบคุมความเสี่ยงไข้เลือดออก โดยใช้ตารางประเมินระดับความเสี่ยงการเกิดโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลายในบ้าน (HI) ค่าดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลายในภาชนะ (CI) ปริมาณน้ำฝน ค่าดัชนีสิ่งแวดล้อม 3.มาตรการตามบริบทของพื้นที่ 4.การสื่อสารความเสี่ยงและประเมินผล โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมาย</p> <p>ด้าน นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กล่าวว่า พื้นที่นำร่องการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขต กทม. ปี 2560 คือ เขตลาดกระบัง และเขตทุ่งครุ ผลการดำเนินงานพบว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและครู มีความพึงพอใจต่อชุดซอฟต์แวร์ทันสมัย ร้อยละ 97 และประชาชนมีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลาย ร้อยละ 79 จำนวนผู้ป่วยและอัตราป่วยลดลงอย่างชัดเจน ในปี 2561 ได้ขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่เขตทวีวัฒนา กทม. และเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ รวมทั้งเผยแพร่แนวสู่วางงานเครือข่ายอื่นๆ ต่อไป</p>
<p>มติชน ผู้จัดการรายวัน โพสต์ทูเดย์</p>	<p>สารตกค้างผัก-ผลไม้</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว กล่าวถึงการสุ่มตรวจผักและผลไม้ของหน่วยงานรัฐ ไม่ได้บอกประชาชนว่าสารที่ตกค้าง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>Voice TV ช่อง 7</p> <p>ไทยโพสต์ ผู้จัดการ รายวัน มติชน โพสต์ทูเดย์</p> <p>โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ สำนักข่าวไทย</p>	<p>ร้อยละ 60 ล้างไม่ออก และห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์สารพิษกำจัดศัตรูพืชได้ก็ชนิด เพราะสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ขึ้นทะเบียนในไทยมีประมาณ 280 ชนิด แต่หน่วยงานราชการตรวจได้เพียงร้อยละ 10 เท่านั้น ส่วนห้องปฏิบัติการที่ไทยแพนใช้ตรวจสอบสารได้มากกว่า 400 ชนิด นอกจากนี้ การกำหนดค่า MRL ในไทย เป็นการกำหนดร่วมกันของหน่วยงานราชการและ 2 สมาคมค้าสารพิษ และการอ้างว่าแม่ตักค้างเกินมาตรฐาน แต่เมื่อ ประเมินความเสี่ยงแล้วพบว่าปลอดภัย เป็นสิ่งที่รับไม่ได้</p> <p>การแถลงผลการตรวจสอบครั้งนี้ สธ.ถูกดึงไปอยู่ในเกมของก.เกษตรฯ เพื่อโน้มน้าวให้เห็นว่าผักและผลไม้ไม่มีการ ตกค้างมากและปลอดภัย เป็นเหตุผลที่ มกอช.ต้องการดึงเรื่องการคุมอาหารปลอดภัยไปจาก อย. ส่วนการล้างผักที่ แนะนำ สารพิษที่ตกค้างส่วนใหญ่เป็นสารดูดซึม และการล้างผักแต่ละวิธีล้างออกได้ไม่เท่ากัน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.พยายามผลักดันให้มีการแบนสารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในพืชผัก โดยเฉพาะสารพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต แต่กรมการตัดสินใจในการแบนไม่ได้อยู่ที่ สธ.เพียงหน่วยงาน เดียว สิ่งที่เราร่วมกันคือให้ประชาชนได้รับสารพิษน้อยลง การแนะนำให้ล้างผักผลไม้เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหา สารเคมีตกค้างลงไปได้บ้าง แต่ในอนาคต หากเราเปลี่ยนมาใช้สารจากธรรมชาติ ก็อาจจะช่วยให้สินค้าเหล่านี้มีคุณภาพ ดีปลอดภัยขึ้น</p> <p>-เสนอข่าว นายกฤษฎา บุญราช รว.เกษตรฯ ชี้แจงโครงการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผักและผลไม้ ว่า ก. เกษตรฯ และสธ. ร่วมกันดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 ในปี 2561 มีการวางแผนการทำงานร่วมกันของ 4 หน่วยงาน คือ กรมวิชาการเกษตร มกอช. อย. และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สดจากทั่วประเทศ 7,054 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากที่สุดในประเทศ พบว่า ร้อยละ 79 อยู่ในเกณฑ์ ปลอดภัย พบสารพิษตกค้างในระดับเกินมาตรฐาน ร้อยละ 11 ในจำนวนนี้มี 10 ตัวอย่าง ที่พบสารเคมีในระดับสูงเกิน ระดับที่ปลอดภัย ส่วนใหญ่พบในส้ม ซึ่งเป็นการตรวจวิเคราะห์ที่ทั้งเปลือก เมื่อนำไปล้างทั้งผลและปอกเปลือกแล้ว สารพิษตกค้างลดลงมากกว่าร้อยละ 40-80 อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตราย และได้ตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งผลิต เพื่อตักเตือนให้คำแนะนำให้ใช้สารเคมีให้ถูกต้อง หากแก้ไขไม่ได้จะถอนใบรับรองของเกษตรกรหรือใบอนุญาตของโรง กัดบรรจุ รวมทั้งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>
<p>ไทยรัฐ มติชน ผู้จัดการรายวัน ข่าวหุ้น ข่าวสด ไทยโพสต์ M2F เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>ไทยโพสต์ มติชน แนวหน้า</p> <p>ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ ข่าวหุ้น</p>	<p>ร่าง พ.ร.บ.จัดเก็บเงินสมทบฯ</p> <p>-เสนอข่าว นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รว.คลัง กล่าวถึงร่างพ.ร.บ.จัดเก็บเงินสมทบเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ สาธารณสุขของหน่วยบริการภาครัฐในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ว่า หากพิจารณารายละเอียดแล้วไม่ ขัดพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ.2561 ก็คงดำเนินการได้ แต่จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมบุหรี่ ทั้งการยาสูบ แห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการบุหรี่ยานเข้า ส่วนการขยายเวลาปรับอัตราภาษีบุหรี่ที่กำหนดไว้วันที่ 1 ต.ค. 2562 ยังไม่เคยบอกว่าจะเลื่อนออกไป 2 ปี</p> <p>-ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายกฤษณ์ ผาทอง นายกสมาคมผู้ป่ม ผู้เพาะปลูก และ ผู้ค้าใบยาสูบ จ.เชียงใหม่ และตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบ เดินทางไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.จัดเก็บเงินสมทบฯ โดยชี้แจงว่าเป็นการซ้ำเติมปัญหาของชาวไร่ยาสูบเพิ่มขึ้น หลังได้รับผลกระทบจากการ ขึ้นภาษีบุหรี่ครั้งที่แล้ว</p> <p>-เสนอข่าว นายสงกรานต์ ภักดีจิตร นายกสมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์ จ.เพชรบูรณ์ กล่าวว่า การเก็บภาษีนี้นั้นสวนทาง กับนโยบาย คสช. ที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมอย่างสิ้นเชิง ทั้งนี้ เว็บไซต์ www.lawamendment.go.th เปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่ได้มีการปรับแก้มาตรา ใดๆ ตามที่ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น กรมสรรพสามิต, ชาวไร่ยาสูบ, เครือข่ายประชาชน และองค์กรด้านสุขภาพหลาย หน่วยงานเสนอความคิดเห็นคัดค้านไว้</p> <p>ด้านผู้ค้าบุหรี่ต่างประเทศเตรียมเข้าหารือทางออกกับอธิบดีกรมสรรพสามิตคนใหม่ โดยจะเสนอให้ทบทุนขยาย เวลาการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่เป็น 40% ออกไปอีก 2 ปี รวมทั้งขยับเกณฑ์ราคาขายขั้นต่ำ เพื่อให้ผู้ประกอบการมี กำไรจากการขาย ไม่กระทบเกษตรกรผู้ปลูกใบยา และไม่จำเป็นต้องขึ้นราคาบุหรี่จาก 60 บาท ไปถึง 90 บาท</p> <p>-เสนอข่าว นายเพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า ยังไม่มีการขอความเห็นมายังกรมสรรพสามิต เกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว แต่ในหลักการ การเก็บเงินจากสินค้าบาปเพื่อไปใช้ประโยชน์ในด้านสาธารณสุขถือเป็นเรื่อง ที่ดี กรมฯ พร้อมที่จะดำเนินการตาม แต่ไม่เข้าใจว่าตัวเลข 2 บาทคิดบนสมมติฐานอะไร และไม่เข้าใจว่าทำไมต้อง จัดเก็บเงินเพิ่มจากบุหรี่เพียงอย่างเดียว ไม่รวมสินค้าบาปอื่นด้วย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ในส่วนของสิทธิประโยชน์ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น เพิ่มการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ วัดชนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นโยบาย UCEP การเพิ่มยามะเร็ง 4 รายการ หรือยาโซฟอสบูเวียร์ รักษาโรคไวรัสตับอักเสบบี นอกจากนี้ ยังเพิ่มเทคโนโลยีการรักษาใหม่ให้กับประชาชน 12 โรค นำร่อง ทำให้ผู้ป่วยผ่าตัดวันเดียวกลับบ้านได้ ซึ่งผลการดำเนินงานทั้งหมดนี้ ทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพของไทย ได้รับการยอมรับในระดับโลก และองค์การอนามัยโลกยกให้เป็นต้นแบบสำหรับการเรียนรู้ของแต่ละประเทศ และธนาคารโลกยังได้ประเมินว่า งบประมาณของโครงการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้ และที่สำคัญคือช่วยลดความยากจนลงอย่างต่อเนื่อง</p>
<p>เดลินิวส์ มติชน www.thaiquote.org Sanook.com</p>	<p>สปสช.ปรับรูปแบบค่าบริการส่งเสริมป้องกันโรค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ประธานอนุกรรมการพัฒนาการบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ในระบบประกันสุขภาพ กล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 มีมติเห็นชอบข้อเสนอการปรับรูปแบบการชดเชยค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เป็นการจ่ายตามราคากลางที่กำหนด 8 รายการ คือ 1.ตรวจยืนยันโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์และสามี 2.ตรวจคัดกรองตาบอดในหญิงตั้งครรภ์อายุ 35 ปีขึ้นไป 3.ตรวจคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ในเด็กแรกเกิด 4.การป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย 5.บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร การใส่ห่วงอนามัยหรือฝังยาคุมกำเนิด ในหญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป 6.การคุมกำเนิดกึ่งถาวร การใส่ห่วงหรือฝังยาคุมกำเนิด ในหญิงอายุ 20 ปี หรือต่ำกว่า กรณีหลังยุติการตั้งครรภ์ 7.การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและ 8.การฝากครรภ์ โดยได้ประสานความร่วมมือกับรพ. เอกชนในระบบประกันสังคม 78 แห่ง เข้าร่วมให้บริการด้วย</p>
<p>Hfocus เว็บไซต์พันทิป มติชนออนไลน์</p>	<p>เกสซ์กรลูกจ้างชั่วคราวร้องขอความเป็นธรรม</p> <p>-เสนอข่าว ญญ.ปิยะภากร ผลภิญโญ ประธานเครือข่ายเกสซ์กรลูกจ้างชั่วคราวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในวันที่ 2 ต.ค. 2561 เครือข่ายฯ เตรียมนำสมาชิกประมาณ 100 คน ไปเรียกร้องขอความเป็นธรรมที่ทำเนียบรัฐบาล เนื่องจากมติกรม.วันที่ 8 พ.ค. 2561 ไม่เพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของเกสซ์กร กระทั่งต่อขวัญกำลังใจเกสซ์กรที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว พกส. และพนักงานราชการที่ทำงานในรพ.ของรัฐ ซึ่งมีทั้งสิ้น 444 คน ขณะที่อัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ การลาออกหรือเสียชีวิต มี 350 อัตรา แต่สธ.นำไปบรรจุเกสซ์กรจบใหม่ที่มาใช้ทุน</p>
<p>ไทยรัฐ เว็บไซต์ voicetv.co.th เว็บไซต์ sanook.com กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ tnamcot.com</p>	<p>โรคไข้วัดข้อยุลงลาย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้วัดข้อยุลงลายหรือโรคชิคุนกุญา ในปี 2561 พบว่ามีผู้ป่วยรวม 355 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต เป็นสัญชาติไทย 354 ราย สัญชาติพม่า 1 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ สตูล นราธิวาส สงขลา กระบี่ และตรัง การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์คาดว่า มีแนวโน้มจะพบผู้ป่วยโรคไข้วัดข้อยุลงลายเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนและมีฝนตกต่อเนื่องทั่วทุกภาคของไทย แนะนำประชาชน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุลงลาย หากมีอาการป่วยด้วยไข้วัดข้อยุลงลาย ผื่นขึ้นตามร่างกาย ตาแดง ปวดข้อเล็ก ๆ หลายตำแหน่ง ให้รีบพบแพทย์</p>
<p>ข่าวสด บ้านเมืองออนไลน์ มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ thaiquote.org เว็บไซต์ mthai.com กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>โรคไส้ติ่งอักเสบ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ไส้ติ่งอักเสบเป็นโรคที่พบบ่อยและเกิดได้ทุกเพศ ทุกวัย สาเหตุเกิดจากการอุดตันภายในไส้ติ่ง อาจเป็นเศษอุจจาระขนาดเล็ก หรือก้อนเนื้อมะเร็ง หรือเกิดจากการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจส่วนบน ทำให้ต่อมน้ำเหลืองในไส้ติ่งขยายตัวไปปิดกั้นไส้ติ่ง หากไม่ได้รับการรักษาไส้ติ่งที่อักเสบจะแตก ทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปทั่วร่างกายอย่างรวดเร็ว อาจเข้าสู่กระแสเลือดจนทำให้เป็นอันตรายต่อชีวิต</p> <p>นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า อาการเสี่ยงต่อการเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบ ได้แก่ อาการปวดเฉียบพลันรอบสะดือ ลูกกลมไปที่ท้องด้านล่างขวา จะมีอาการปวดมากขึ้นขณะไอ เดิน หรือขยับตัว คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร อาจมีไข้ ท้องเสีย ท้องผูก หรือท้องอืดร่วมด้วย ตลอดจนมีอาการปัสสาวะบ่อยขึ้น ผู้ป่วยควรรีบไปพบแพทย์</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>โรคหัวใจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ปี 2548-2552 ไทยมีอัตราเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง ประมาณปีละ 37,000 ราย คนไทยป่วยเป็นโรคหัวใจต้องนอนรพ.วันละ 1,185 ราย ซึ่งผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในไทยจะมีอัตราตายสูงกว่าต่างประเทศประมาณ 4-6 เท่า สะท้อนให้เห็นว่าต้องได้รับการดูแลเร่งด่วน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า อาการที่บ่งชี้ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ คือ เหนื่อยง่ายกว่าปกติ โดยเฉพาะเวลาทำงาน จุดแน่นหน้าอกบริเวณยอดอกตรงกลาง มักเป็นขณะออกกำลังกาย หลังหยุดออกกำลังกายอาการจะดีขึ้น มีอาการเจ็บหน้าอกเหมือนมีอะไรมากดทับ และปวดร้าวไปที่หัวไหล่ซ้ายหรือไปที่กราม ถ้าเป็นนานเกินกว่า 3-5 นาที พักแล้วไม่ทุเลา หรือเจ็บรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที</p>
<p>มติชน คอลัมน์ ชีพจรทั่วไทย</p>	<p>มหกรรมอาหารปลอดภัย -เสนอข่าว นพ. เสรี ตูจินดา ประธานคณะที่ปรึกษา รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 7 นายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ และ นพ.สสจ.ในเขตสุขภาพที่ 7 ร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ มหกรรมอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 7 ที่หอประชุม สสจ.กาฬสินธุ์ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน</p>
<p>ข่าวสด มติชน ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ข่าวสด</p>	<p>พฤติกรรมทางเพศผิดปกติ -เสนอข่าว นพ.ธิตินันท์ ธานีรัตน์ ผอ.รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และ ผอ.รพ.จิตเวชพิษณุโลก กล่าวถึงกรณีการมีเพศสัมพันธ์ในทางสรรพสินค้าว่า เป็นปัญหาสุขภาพจิต แต่ไม่ใช่โรคจิตเวช การสังเกตว่าเข้าข่ายมีพฤติกรรมทางเพศผิดปกติ มีดังนี้ 1.มีอาการ อารมณ์ ความคิด หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ทำในรูปแบบปกติแล้วมีความทุกข์หรือไม่สามารถมีความสุขได้จากพฤติกรรมปกติหรือการมีเพศสัมพันธ์ตามปกติ 2.มีอาการ อารมณ์ ความคิด หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่เมื่อทำแล้วส่งผลให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือเป็นทุกข์ใจ และ 3.พฤติกรรมหรืออารมณ์ ความคิด ที่แสดงออกมานั้นส่งผลให้ไม่สามารถใช้ชีวิตเต็มที่ หรือตามศักยภาพที่ควรจะเป็น หรือมีปัญหาในการใช้ชีวิต หากมี 1 ใน 3 ข้อ ถือว่าเข้าข่ายมีความผิดปกติ ต้องพบจิตแพทย์เพื่อทำการบำบัดรักษา</p>
<p>เว็บไซต์เนชั่น</p>	<p>เตือนระวังพวงไขไก่ปลอม -เสนอข่าว เสนอข่าว นางสาวสังข์ ระวังยศ อายุ 46 ปี ชาวบ้าน ต.ฝายขวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา เปิดเผยว่า ได้ไปซื้อพวงไขไก่พร้อมเครื่องใน ราคาชุดละ 50 บาท ที่ร้านค้าในหมู่บ้าน ขณะล้างทำความสะอาด สังเกตเห็นพวงไขไก่จำนวนหนึ่งหลุดออกมา และไม่มีเส้นเลือดรอบ ๆ ไข เมื่อเจาะดูข้างในเป็นเจลข้น ๆ ไหลออกมา และแห้งแข็งอย่างรวดเร็ว ด้าน นางอำพร ทวีทรัพย์ เจ้าของร้านของชำ กล่าวว่า ซื้อพวงไขไก่มาจากแผงค้าใกล้ตลาดเจ้าหนึ่ง ที่ตลาดสดบ้านทราย ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา แต่ไม่ทราบว่าเป็นพวงไขไก่ปลอมหรือไม่</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>ภาวะซึมเศร้าหลังเกษียณ -เสนอข่าว นพ.วิวัฒน์ คำเพ็ญ นพ.สสจ.สิงห์บุรี เผยว่า การเกษียณอายุราชการถือเป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่สำคัญ อาจส่งผลให้เกิดอาการเศร้า เหงา เครียด และนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้ กรมสุขภาพจิตแนะนำให้ผู้เกษียณทุกคนหมั่นประเมินความสุขสม่ำเสมอ หากรู้สึกมีความสุขลดลง ควรใช้แบบประเมินภาวะซึมเศร้าเพื่อประเมินอาการ โดยดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต และหากพบมีภาวะซึมเศร้าจากการใช้แบบประเมินภาวะซึมเศร้าแบบ 2 คำถาม ขอให้ไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อประเมินซ้ำ และให้การช่วยเหลือได้ทันที</p>
<p>แนวหน้า ข่าวภูมิภาค</p>	<p>กิจกรรมวันหัวใจโลก -เสนอข่าว รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการ “วันหัวใจโลก” : Run for Heart โดยมี นพ.สาธิต ทิมขำ นพ.สสจ.นราธิวาส เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผอ.รพช. หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมในงานประกอบด้วย การเดิน-วิ่งฟันรันและมินิมาร์ธอน การตรวจคัดกรองเพื่อประเมินความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจ การใช้อุปกรณ์เครื่อง AED และเครื่อง ABI นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจ ถามตอบปัญหาสุขภาพ</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>โครงการแพทย์ในดวงใจ -เสนอข่าว แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “แพทย์ในดวงใจ” ให้ประชาชนทั้ง 77 จังหวัด เสนอชื่อแพทย์ในดวงใจพร้อมบอกความรู้สึกมายังแพทยสมาคมฯ ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Doctor in my Heart และสแกนคิวอาร์โค้ดจากสื่อโปสเตอร์ในรพ.ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ - 31 ธ.ค. 2561</p>
<p>เว็บไซต์ช่อง 3</p>	<p>โรคไขเลือดออก -เสนอข่าว สสจ.ลำปาง พบผู้ป่วยโรคไขเลือดออก 191 คน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 10-14 ปี และพบการระบาดมากที่สุดในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ แม่พริก แม่ทะ และแม่เมะ ซึ่งพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมาถึง 59 คน เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ และเป็นช่วงปลายฤดูฝน ได้เร่งรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและพ่นหมอกอย่างต่อเนื่อง พร้อมเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไขเลือดออก</p>

